

Mẹ đỡ đầu - khúc vĩ thanh tình yêu con trẻ

(Tiếp theo và hết)

KỶ 2: GIEO MẦM YÊU THƯƠNG

Từ cuối năm 2021 đến nay, chương trình “Mẹ đỡ đầu” như làn gió mát lan tỏa, nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Những người “Mẹ đỡ đầu” đã mở rộng vòng tay yêu thương, hỗ trợ chăm sóc, trở thành điểm tựa cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Mồ côi bố, mẹ lại thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định nên em Nguyễn Thị Lệ Quyên, thôn Dương Khê, xã Thái Hưng (Hưng Hà) gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà hai mẹ con ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, cùng với triển khai hỗ trợ Quyên kinh phí, đồ dùng học tập, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thái Hưng đã đứng ra vận động, kêu gọi cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng căn nhà mới cho hai mẹ con em trị giá hơn 100 triệu đồng. Chị Trần Thị Tâm - mẹ Quyên chia sẻ: Nhờ có sự giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ mà mẹ con tôi không còn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa gió, con gái tôi có cơ hội đến trường như chúng bạn khi có sự đồng hành của hội phụ nữ.



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi gửi tới gia đình với mong muốn sẽ chia sẻ khó khăn trong cuộc sống cũng như để cháu yên tâm học tập. Không chỉ riêng ở Thái Hưng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh và sự hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo. Cùng với đó, nhiều tổ chức hội cơ sở còn linh hoạt, sáng tạo trong huy động nguồn kinh phí thông qua việc xây dựng các mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Thu gom, phân loại rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo”... để hỗ trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Gấm, thôn Thọ Sơn, xã Minh Phú (Đông Hưng) cho biết: Được Hội LHPN xã phát động tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chị em chúng tôi đã tích cực thu gom đồ nhựa tái chế từ gia đình để cùng chị em bán lấy tiền góp vào quỹ dành cho trẻ mồ côi. Việc làm này vừa có tiền giúp đỡ người khác vừa bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo bà Tạ Thị Thanh Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn: Đây là chương trình rất nhân văn, ý nghĩa, thể hiện được tấm lòng của phụ nữ với xã hội. Ngoài làm công tác kinh doanh chúng tôi còn dành một phần thời gian, trích một phần lợi nhuận tham gia hoạt động an sinh xã hội, nhất là với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin: Từ đầu mỗi là tổ chức hội phụ nữ, hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: hỗ trợ tiền nuôi dưỡng hàng tháng, hỗ trợ mua sắm

dụng cụ học tập, vật dụng cho sinh hoạt, các nhu yếu phẩm... Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động, kết nối và nhận đỡ đầu được 357 cháu. Tùy thuộc vào điều kiện ở từng địa phương, mỗi tổ chức, cá nhân hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/cháu/tháng. Thời gian nhận đỡ đầu từ 2 năm trở lên, phần đầu nhận đỡ đầu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Để có kết quả này, trước hết, cán bộ hội phải là người đi đầu, tất cả các cơ quan chuyên trách của các cấp hội là những người mẹ đỡ đầu.

Mặc dù mới được triển khai thực hiện song chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã khẳng định sự đồng viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các mẹ nuôi đối với trẻ mồ côi, bất hạnh. Điều này không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm mà còn thể hiện rõ hơn phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Trong buổi khảo sát mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là nguồn động viên giúp các em nỗ lực hơn trong học tập và cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng chí Trưởng ban Dân vận

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình



Đơn vị đã phối hợp với ngành giáo dục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” để kết nối với các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi có môi trường phát triển phù hợp nhất. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tiền tiết kiệm hàng tháng. Ngoài ra, có 3 nữ doanh nhân đỡ đầu 12 trẻ, 2 lãnh đạo thành phố Thái Bình nhận đỡ đầu 2 trẻ. Đến nay, toàn thành phố có 103 trẻ được nhận đỡ đầu, trong đó 8 trẻ được nhận đỡ đầu từ 2 tổ chức, cá nhân.

Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định (Kiến Xương)



Cấp ủy, chính quyền xã đánh giá cao chương trình “Mẹ đỡ đầu” bởi tính nhân văn sâu sắc mà nó mang lại. Ở xã Bình Định, khi chương trình được triển khai đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Các hoạt động kết nối, hỗ trợ được thực hiện công khai, từ đó hình thành mạng lưới để quản lý chương trình cũng như huy động nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ.

Em Chu Hiếu Thành, thôn Nam Quán, xã Đông Cốc (Đông Hưng)



Bố mẹ em đều đã mất, hiện nay em ở cùng ông bà nội. Em được các mẹ ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đỡ đầu. Dù các mẹ không sinh ra chúng em nhưng các mẹ đã trao cho chúng em tình yêu thương, hơi ấm gia đình mà lâu nay chúng em mong ước có được. Chúng em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lại tình cảm của các mẹ, sự chăm lo của gia đình và xã hội.

Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp hội phụ nữ tích cực triển khai nhận đỡ đầu “Mẹ đỡ đầu” hiện nay vẫn dựa vào nữa những hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục kết nối các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cháu có điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 3.000 trẻ mồ côi, trong đó nhiều cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trân trọng: Để trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn mở lòng đón nhận tình cảm, chia sẻ buồn vui cuộc sống

đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hơn lúc nào hết, các em rất cần sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để được hỗ trợ chăm sóc trong thời gian dài. Với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các em sẽ không chỉ có thêm một người mẹ mà sẽ có thêm nhiều những người ông, người bà, người cha, người chị và có thêm một mái ấm gia đình với tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần. Chương trình thực sự là cầu nối yêu thương - đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

XUÂN PHƯƠNG

Sôi nổi hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

Được triển khai từ đầu năm học 2022 - 2023, hội thi “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông đã thu hút đông đảo học sinh các cấp học tham gia. Với những tiết mục đặc sắc, ý nghĩa, được đầu tư công phu, hội thi là dịp để học sinh giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.



Tiết mục tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Thái Thụy.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” của huyện Thái Thụy có 14 tiết mục tiêu biểu của 7 cụm trường. Với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường”, các tiết mục khá phong phú về thể loại và hình thức như đơn ca, song ca, tốp múa, múa, hòa tấu nhạc cụ... được đầu tư công phu, bám sát chủ đề hội thi, tập trung ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô, bạn bè, thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh với gia đình, nhà trường, cộng đồng... Kết thúc hội thi, tiết mục xuất

sắc đạt giải nhất thuộc về Trường Tiểu học và THCS Thụy Hồng. Thấy giáo Bùi Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Hồng cho biết: Hội thi mang đến sân chơi bổ ích nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, phát huy sức sáng tạo và phát hiện, tìm kiếm những học sinh có năng khiếu nghệ thuật, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Đây cũng là hoạt động mà thầy trò chúng tôi chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022);

là màn khởi động cho năm học để các em phấn đấu gặt hái được nhiều thành công. Với tiết mục hát múa “Linh thiêng Việt Nam”, các em học sinh Trường THPT Hưng Nhân đã xuất sắc giành giải nhất hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Hưng Hà. Cô giáo Bùi Thị Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Khi phát động cuộc thi, nhà trường nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh. Dựa trên ý nghĩa và chủ đề của hội thi, chúng tôi đã lựa chọn tiết mục hát múa “Linh thiêng Việt Nam”

để thi cấp huyện. Những em tham gia biểu diễn phần lớn đều sinh hoạt trong câu lạc bộ âm nhạc của nhà trường và một số học sinh lớp 12A1. Trong quá trình tập luyện, các em đều trách nhiệm, đam mê và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Nhờ thế, đây là tiết mục được Ban tổ chức đánh giá xuất sắc nhất.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Hưng Hà năm nay có 12 tiết mục được lựa chọn từ các cụm trường, các cấp học. Theo đánh giá, hội thi có chất lượng chuyên môn cao, tiết mục của các đơn vị dự thi đã bám sát chủ đề, có nội dung đa dạng, giàu màu sắc; nhiều giọng hát hay, diễn xuất đẹp, phụ họa sinh động, trang phục phù hợp; dàn dựng công phu, sôi động, trẻ trung, có cấu trúc chặt chẽ, ý tưởng nghệ thuật tốt gây được ấn tượng nghệ thuật cao.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện nay, các huyện, thành phố đã hoàn thành hội thi, lựa chọn các tiết mục tham dự hội thi cấp tỉnh tổ chức vào cuối tháng 10. Mỗi huyện, thành phố thành lập 1 đoàn dự thi với 3 tiết mục văn nghệ. Tổng số thí sinh dự thi của mỗi đoàn không quá 20 người. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” là sân chơi âm nhạc, điểm hẹn sinh hoạt văn hóa hữu ích để học sinh các nhà trường được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường, qua đó không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa nghệ thuật cho học sinh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. Thông qua hội thi còn nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng âm nhạc trong học sinh, từ đó lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc năm 2022.

ĐẶNG ANH

TYM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ



TYM - Chi nhánh Thái Bình tổ chức khám bệnh miễn phí cho chị em phụ nữ.

Được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên tình thương (TYM) - Chi nhánh Thái Bình đã trở thành địa chỉ tin cậy giúp hàng nghìn phụ nữ, nhất là những phụ nữ nghèo, yếu thế trên địa bàn tỉnh vay vốn đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững và cải thiện, nâng cao đời sống của gia đình. Là gia đình có truyền thống buôn bán và chế biến hải sản nhưng trước đây gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, khu 8, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chỉ sản xuất muối bán, nhỏ lẻ. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn của TYM - Chi nhánh Thái Bình, chị Hồng đã mạnh dạn vay vốn với mức 50 triệu đồng để đầu tư máy móc, kho bảo quản hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị chia sẻ: Tôi rất biết ơn tổ chức TYM - Chi nhánh

Thái Bình đã giúp tôi tiếp cận được nguồn vốn vay để đầu tư kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. TYM đã giúp chị em phụ nữ nghèo, yếu thế, lại không có tài sản thế chấp được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. TYM - Chi nhánh Thái Bình chính thức khai trương chi nhánh và đi vào hoạt động với mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao vị thế của chị em phụ nữ. Nhận thấy lợi ích khi tham gia vay vốn từ TYM - Chi nhánh Thái Bình như nguồn vốn đến tận thôn xóm, thủ tục nhanh gọn, vốn vay không cần tài sản thế

chấp rất nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tham gia vay vốn và từng bước mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân và giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Bà Dương Thị Nhạn, khu 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) cho biết: Tôi và nhiều chị em là thành viên của TYM đã được vay vốn từ 30 - 50 triệu đồng để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhờ vậy phát triển được kinh tế gia đình. Hơn nữa nguồn vốn vay này cũng rất linh hoạt với hình thức hoàn trả theo tuần và theo tháng đã giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi không phải lo một số tiền lớn để hoàn trả, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cho chị em khi tiếp cận với nguồn vốn này.

Ông Vũ Ngọc Linh, Giám đốc TYM - Chi nhánh Thái Bình cho biết: Hiện nay chúng tôi đã khảo sát

nhu cầu vay vốn, giúp hơn 2.200 phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số vốn gần 30 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, chế biến hải sản, kinh doanh. Qua kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay cho thấy hầu hết các thành viên đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, từ đó khẳng định được hiệu quả, tính thiết thực nguồn vốn mang lại.

Không chỉ hỗ trợ phụ nữ vay vốn, hàng năm TYM - Chi nhánh Thái Bình còn tổ chức các hoạt động cộng đồng thiết thực như: trao quà cho người có công và gia đình người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ; hỗ trợ thành viên xây dựng nhà ở, hỗ trợ tiền cho con em các thành viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Trong tháng 10/2022, TYM - Chi nhánh Thái Bình đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho hàng trăm thành viên là hội viên hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Lan, xã Hòa Bình (Kiến Xương) cho biết: Cùng với việc hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, hàng năm, TYM - Chi nhánh Thái Bình còn tổ chức khám bệnh miễn phí cho các thành viên tại những bệnh viện tuyến tỉnh. Nhờ việc khám sức khỏe định kỳ, nhiều chị em phát hiện sớm những bệnh lý và được các y bác sĩ của bệnh viện chữa trị kịp thời.

Thời gian tới, TYM - Chi nhánh Thái Bình tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nhằm phục vụ tốt nhất cho thành viên ở cơ sở, đồng thời hỗ trợ cho các thành viên ở các địa phương khi tham gia vào tổ chức; bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng giúp chị em phụ nữ có phương án tốt nhất trong việc sử dụng nguồn vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình.

TRẦN TUẤN